

ที่ JKN-GB-001-09/2564

วันที่ 1 กันยายน 2564

เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่แนบมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าลงทุนในบริษัท ไฮ ซีอปปี้ จำกัด (“HS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ พัฒนาระบบและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อการแนะนำและขายสินค้าผ่านสื่อกลางหลากหลายช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องนำสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ โดย HS มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด คือ บริษัท ไฮ ซีอปปี้ ทีวี จำกัด (“HSTV”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการกิจการโทรทัศน์ โดย HSTV เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านช่องรายการ HIGH SHOPPING ในกรณีนี้ JKN Best Life (ในฐานะผู้ซื้อ) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (ในฐานะผู้ขาย) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน กับ บริษัท ฮุนได โฮม ซีอปปี้ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (“สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนใน HS”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (1 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญของการลงทุนของ JKN Best Life ใน HS มีดังต่อไปนี้

- (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HS จำนวน 27,183,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คือ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ HS ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท โดยภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว JKN Best Life จะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ HS (“ธุรกรรมซื้อหุ้นเดิม”) และ
- (2) ภายใต้น 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น HS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 48,730,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,873,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย JKN Best Life ในฐานะผู้ถือหุ้น จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HS ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน HS จำนวนไม่เกิน 2,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยมีมูลค่าการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ไม่เกิน 24,900,000 บาท (“ธุรกรรมซื้อหุ้นเพิ่มทุน”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น JKN Best Life จะถือหุ้นสามัญใน HS จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 29,673,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนใน HS ทั้งสิ้นไม่เกิน 24,900,100 บาท (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS**”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS ภายใต้อำนาจที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

(1) ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ HS ได้แก่ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด และ บริษัท ฮุนได โฮม ซ็อบบิ่ง เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HS จำนวน 33,000,000 บาท และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท

(2) ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น และ JKN Best Life เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน HS จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว JKN Best Life จะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และให้ HS กู้ยืมเงินเป็นจำนวน 10,000,000 บาท โดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ JKN Best Life ตกลงว่า ในกรณีที่ HS ต้องการเงินเพิ่มเติมในการประกอบกิจการของ HS JKN Best Life ตกลงจะให้ HS กู้ยืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

ทั้งนี้ การที่ JKN Best Life ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HS ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น ผ่านการให้เงินกู้ยืมจำนวน 10,000,000 บาท และการให้วงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ข้างต้นนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด และมีรายละเอียดสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วันเดือนปีที่ทำรายการ	จำนวน 10,000,000 บาท ภายใน 31 ตุลาคม 2564 และ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ไม่กำหนดกรอบเวลา โดยทยอยเบิกเป็น คราว ๆ ตามความจำเป็นในการใช้เงินของ HS
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	ผู้กู้ HS ผู้ให้กู้ JKN Best Life
ลักษณะทั่วไป และประเภทของ รายการ	ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
ขนาดรายการ	เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 1.34
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ให้แก่ HS
วงเงินให้กู้ยืม	ไม่เกิน 25,000,000 บาท
แหล่งเงินทุน	เงินหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ต้นทุนทางการเงินของ JKN Best Life + 1%

ระยะเวลาการกู้ยืม	ภายใน 1 ปีหลังจากเบิกใช้ในแต่ละคราว
การชำระคืนเงินกู้	ดอกเบี้ย ชำระเป็นรายเดือน เงินต้น สามารถชำระคืนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ก่อนกำหนดชำระ
หลักประกัน	ไม่มี
เหตุผลและความจำเป็น	<p>JKN Best Life ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HS แต่เพียงผู้เดียว โดย HS ไม่ได้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายอื่น เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้แก่ บริษัท ฮุนได โฮม ซ็อบปิ้ง เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น ได้มีเงินให้กู้ยืมแก่ HS อยู่ก่อนหน้านี้อแล้ว นอกจากนี้ JKN Best Life เล็งเห็นว่า HS มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโฮม ซ็อบปิ้ง มีระบบคอลเซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ มีฐานลูกค้าจำนวนมาก สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าของ JKN Best Life ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในรูปแบบโฮม ซ็อบปิ้ง เป็นหลัก ได้เป็นอย่างดี และสามารถดำเนินงานได้ทันที JKN Best Life จึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการดำเนินงานของ HS ในปัจจุบันและในอนาคต</p> <p>ภายหลังจากการลงทุน เพื่อการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของ HS และ HSTV จึงเป็นการสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในอนาคต HS มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจมากกว่าความช่วยเหลือทางการเงินที่ JKN Best Life กำหนดในครั้งนี้ JKN Best Life และผู้ถือหุ้นอื่นจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ HS ตามสัดส่วนการถือหุ้น</p> <p>นอกจากนี้ บริษัท และ JKN Best Life ยังมีฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคง จึงสามารถช่วยเหลือทางการเงินได้โดยไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของ JKN Best Life และ/หรือ บริษัท และ JKN Best Life สามารถติดตามผลการดำเนินงานของ HS ได้อย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบัน JKN Best Life มีแผนในการขยายธุรกิจของ HS ดังนั้น HS จึงมีความต้องการที่จะใช้กระแสเงินสดเพื่อนำไปพัฒนาและดำเนินการตามแผนการขยายกิจการดังกล่าว ซึ่งการดำเนินการตามแผนการดังกล่าวย่อมส่งผลดีต่อประกอบการทางธุรกิจของ JKN Best Life และ/หรือ บริษัท ในอนาคตอย่างแน่นอน</p>
ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาเห็นควรอนุมัติการให้กู้ยืมแก่ HS โดยเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อ JKN Best Life และ/หรือ บริษัท

การเข้าลงทุนใน HS เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.04 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสัญญาซื้อขายหุ้นใน HS ระหว่าง JKN Best Life กับ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใน HS ระหว่าง JKN Best Life และ บริษัท ฮุนได โฮม ซ็อบบิ่ง เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทพ้อย (สิ่งที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด (“JKN Best Life”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าลงทุนในบริษัท ไฮ ซ็อบบี้ จำกัด (“HS”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ พัฒนาระบบและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อการแนะนำและขายสินค้าผ่านสื่อกลางหลากหลายช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องนำสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ โดย HS มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด คือ บริษัท ไฮ ซ็อบบี้ ทีวี จำกัด (“HSTV”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการกิจการโทรทัศน์ โดย HSTV เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านช่องรายการ HIGH SHOPPING ในกรณีนี้ JKN Best Life (ในฐานะผู้ซื้อ) ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง กับ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (ในฐานะผู้ขาย) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นปัจจุบัน กับ บริษัท ฮุนได โฮม ซ็อบบี้ เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น (“สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนใน HS”) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ (1 กันยายน 2564)

ทั้งนี้ รายละเอียดที่สำคัญของการลงทุนของ JKN Best Life ใน HS มีดังต่อไปนี้

- (1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ HS จำนวน 27,183,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 100 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คือ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ HS ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท โดยภายหลังจากการลงทุนดังกล่าว JKN Best Life จะถือหุ้นจำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HS (“**ธุรกรรม การซื้อหุ้นเดิม**”) และ
- (2) ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น HS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 48,730,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,873,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย JKN Best Life ในฐานะผู้ถือหุ้น จะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HS ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน HS จำนวนไม่เกิน 2,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยมีมูลค่าการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ไม่เกิน 24,900,000 บาท (“**ธุรกรรม การซื้อหุ้นเพิ่มทุน**”)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น JKN Best Life จะถือหุ้นสามัญใน HS จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 29,673,000 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนใน HS ทั้งสิ้นไม่เกิน 24,900,100 บาท (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรม การลงทุนใน HS**”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนใน HS ภายใต้อสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนใน HS ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

- (1) ภายใน 30 วันนับแต่วันเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ HS ได้แก่ บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด และ บริษัท สุนได โฮม ซ็อบบิ่ง เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HS จำนวน 33,000,000 บาท และจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 500,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 533,000,000 บาท
- (2) ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น และ JKN Best Life เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน HS จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดแล้ว JKN Best Life จะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และให้ HS กู้ยืมเงินเป็นจำนวน 10,000,000 บาท โดยการเข้าทำสัญญา กู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ JKN Best Life ตกลงว่า ในกรณีที่ HS ต้องการเงินเพิ่มเติมในการประกอบกิจการของ HS JKN Best Life ตกลงจะให้ HS กู้เงินเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท

ทั้งนี้ การที่ JKN Best Life ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ HS ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสิ้น ผ่านการให้เงินกู้ยืมจำนวน 10,000,000 บาท และการให้วงเงินจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ข้างต้นนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

การเข้าลงทุนใน HS เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามนัยของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ**

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเดิม และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564

2. **คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้ซื้อ : JKN Best Life
ผู้ขาย : บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 JKN Best Life จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจากบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ HS จำนวน 27,183,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดใน HS ในราคาซื้อขายจำนวน 100 บาท ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นนี้คำนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของหุ้นดังกล่าว ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นเดิม JKN Best Life จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน HS คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดใน HS

นอกจากนี้ ภายใน 31 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นเดิมเสร็จสิ้น HS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 48,730,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,873,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย JKN Best Life ในฐานะผู้ถือหุ้นจะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HS เพิ่มเติม จำนวน 2,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 24,900,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังจากการธุรกรรมการลงทุนใน HS ทั้งสองรายการข้างต้น JKN Best Life จะถือหุ้นสามัญใน HS จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 29,673,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 24,900,100 บาท ดังมีรายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นของ JKN Best Life ใน HS ก่อนและหลังทำเข้าทำธุรกรรมทุกรายการดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นใน HS	ทุนจดทะเบียน 533,000,000 บาท				ทุนจดทะเบียน 581,730,000 บาท	
	จำนวนหุ้น ที่ถืออยู่ ในปัจจุบัน (หุ้น)	สัดส่วน (%)	จำนวนหุ้น หลังเข้าทำ ธุรกรรมการ ซื้อหุ้นเดิม (หุ้น)	สัดส่วน (%)	จำนวนหุ้น หลังเข้าทำ ธุรกรรมการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุน (หุ้น)	สัดส่วน (%)
1. บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด และบุคคลที่บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด กำหนด	27,183,000	51	-	-	-	-
2. บริษัท ฮุนได โฮม ซ็อบปีง เน็ต เวิร์ก คอร์ปอเรชั่น	26,117,000	49	26,117,000	49	28,500,000	49
3. JKN Best Life และ/หรือ บุคคลที่ JKN Best Life กำหนด	-	-	27,183,000	51	29,673,000	51
รวม	53,300,000	100	53,300,000	100	58,173,000	100

หมายเหตุ

- บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด มีกรรมการได้แก่ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ นายคิมท์ สิริทวีชัย นายเอนก พนาอภิชน และถือหุ้นโดยบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่ง INTUCH เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นต้น
- บริษัท ฮุนได โฮม ซ็อบปีง เน็ตเวิร์ก คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกาหลี มีกรรมการได้แก่ Mr. Kyo-Seon Chung Mr. Sung-Chul Kim Mr. Hae-Eun Song Mr. Don-Hyun Lee Mr. Jae-Woong Kim และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น Hyundai Green Food Co.,Ltd. Hyundai Department Store Co.,Ltd. National Pension Service of Korea Yacktman Asset Management LP Columbia Management Investment Advisers LLC เป็นต้น (อ้างอิงจาก <https://www.marketscreener.com/quote/stock/HYUNDAI-HOME-SHOPPING-NET-13491443/company/>)

4. การคำนวณขนาดรายการ

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน HS เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ*	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ HS มีมูลค่าติดลบ
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน*	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก HS มีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	$24,900,100 \div 7,172,378,674.47 = 0.35$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาคำนวณ เนื่องจาก บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์

หมายเหตุ *ข้อมูลทางการเงินของ HS ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ มาคำนวณรวมกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 34.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่สูงกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้การเข้าลงทุนของบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

1) สินทรัพย์ที่ได้มา

หุ้นสามัญของ HS จำนวน 29,673,000 หุ้น (แบ่งเป็น 27,183,000 หุ้น จากธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และ 2,490,000 หุ้น จากธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัท จะถือหุ้นใน HS จำนวนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ HS

2) ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้น

ก) ทุนจดทะเบียน

533,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 53,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งชำระแล้วเต็มจำนวน

ข) คณะกรรมการ

ก่อนเข้าทำธุรกรรม

- 1 นายเอนก พนาอภิชน
- 2 นายคิมห์ สิริทวีชัย
- 3 นายฮวาง จุง ยูล และ
- 4 นายลิม ซ็อก

หลังเข้าทำธุรกรรม

1. นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุกาธิบัติ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
2. นายบรรพต ขวาลกร เป็นผู้บริหารของบริษัท
3. นายฮวาง จุง ยูล และ
4. นายลิม ซ็อก

ค) โครงสร้างก่อน และหลังทำธุรกรรมดังนี้

กรุณาพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น ภายใต้หัวข้อลักษณะทั่วไปของการเข้าทำรายการ

ง) ลักษณะการประกอบกิจการ

HS ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางรายการ Home Shopping ทางโทรทัศน์ และ E-Commerce โดยเป็นผู้ผลิต และให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ พัฒนาระบบและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อการแนะนำและขายสินค้าผ่านสื่อกลางหลากหลายช่องทางได้แก่ (1) ช่องนำสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ โดยมี HSTV (บริษัทย่อยที่ HS ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านช่องทางรายการ HIGH SHOPPING โดย HSTV เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

จ) ข้อมูลทางการเงินของ HS

หน่วย: พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563*	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์รวม	53,634.77	108,840.75	188,447.02
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวม สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	4,719.37	14,793.23	22,076.53
หนี้สินรวม	158,338.77	103,797.44	113,572.96
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	(105,270.00)	5,043.32	74,874.06
รายได้จากการขาย	246,141.35	308,616.81	298,096.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(110,313.32)	(69,830.74)	(86,404.45)

หมายเหตุ *ข้อมูลทางการเงินของ HS ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

6. **มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า**

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเดิม

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน สำหรับหุ้น HS จำนวน 27,183,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีราคาซื้อขายทั้งสิ้น 100 บาท ซึ่งคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของหุ้นดังกล่าว โดย JKN Best Life จะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่ายบริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ผู้ขาย ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ตกลงร่วมกัน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด ผู้ขายกำหนด ในวันที่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิมเสร็จสมบูรณ์

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

JKN Best Life จะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ HS ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 2,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ รวมเป็นมูลค่าการจองซื้อทั้งสิ้น 24,900,000 บาท โดย JKN Best Life จะชำระราคาหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเช็คเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) สั่งจ่าย HS ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่ตกลงร่วมกัน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ HS ในวันที่การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้น

7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป

หุ้นสามัญของ HS จำนวน 29,673,000 หุ้น (แบ่งเป็น 27,183,000 หุ้น จากธุรกรรมการซื้อหุ้นเดิม และ 2,490,000 หุ้น จากธุรกรรมการซื้อหุ้นเพิ่มทุน) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ HS

8. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของหุ้นใน HS

9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

HS เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการผลิต และให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ พัฒนาระบบและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อการแนะนำและขายสินค้าผ่านสื่อกลางหลากหลายช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องนำสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม (2) ระบบเคเบิล (3) ระบบดิจิตอล (4) ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ โดยมี HSTV (บริษัทย่อยที่ HS ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดย HSTV เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ผ่านช่องรายการ ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการร่วมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ในด้านการโทรทัศน์ในระดับประเทศ และภูมิภาค รวมถึงธุรกิจการขายสินค้าอุปโภค และบริโภคของบริษัท และ JKN Best Life และสามารถส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท และ JKN Best Life ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท

นอกจากนี้ JKN Best Life เห็นว่า HS มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโฮม ช้อปปีง มีระบบคอลล์เซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ มีฐานลูกค้าจำนวนมาก สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าของ JKN Best Life ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในรูปแบบโฮม ช้อปปีง เป็นหลัก ได้เป็นอย่างดีและสามารถดำเนินงานได้ทันที JKN Best Life จึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและศักยภาพในการดำเนินงานของ HS ในปัจจุบันและในอนาคตภายหลังจากการลงทุนในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของ HS และ HSTV จึงเป็นการสมเหตุสมผลและไม่เป็นการเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทเพื่อการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

11. **กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน**

-ไม่มี-

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน HS แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน HS มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาราคาซื้อขายคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net Book Value) ของ HS และเห็นว่าการการลงทุนใน HS เป็นการเพิ่มศักยภาพ และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการผลิตสื่อโฆษณาและการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอยู่แล้ว โดยบริษัท และ JKN Best Life สามารถใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนแล้วในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้แก่ HS ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน HS นี้จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน และเป็นการขยายกลุ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัท และ JKN Best Life

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท